

### ๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

#### ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT nalysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
<p>๑. <u>ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน</u></p> <p>๑.๑ ถนนและสะพานที่มีอยู่มีสภาพชำรุดไม่สะดวกในการสัญจรไป-มา ทำให้เกิดอุบัติเหตุและต้องการเปิดถนน เส้นใหม่</p> <p>๑.๒ ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอและมีสภาพชำรุด</p> <p>๑.๓ น้ำท่วมขังในพื้นที่</p>	หมู่ที่ ๑-๑๔	<p>๑.๑ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนและสะพานในหมู่บ้าน</p> <p>๑.๒ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน/ตามจุดเสี่ยง</p> <p>๑.๓ วางท่อระบายน้ำตามจุดน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน</p>	<p>- ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัยในการสัญจร ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่มีแสงสว่างจากไฟฟ้า สาธารณะเพียงพอครบทุกหมู่บ้าน</p>
<p>๒. <u>ปัญหาด้านแหล่งน้ำ</u></p> <p>๒.๑ น้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอและไม่สะอาด น้ำประปาไหลอ่อนและเป็นตะกอน</p> <p>๒.๒ น้ำที่ใช้ในการเกษตรมีไม่เพียงพอ</p> <p>๒.๓ ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร</p> <p>๒.๔ แหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน</p>	<p>หมู่ที่ ๑-๑๔</p> <p>หมู่ที่ ๑-๑๔</p>	<p>๒.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา</p> <p>๒.๒ ขุดลอกสระน้ำ</p> <p>๒.๓ ขุดลอกลำห้วยและคลองระบายน้ำ</p> <p>๒.๔ ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร</p>	<p>- ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคและใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ</p> <p>- ลำห้วย/คลองส่งน้ำสามารถระบายน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้ดี</p> <p>-สามารถใช้อกเก็บน้ำในการเกษตรได้ดี</p>

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
<p>๓. <u>ปัญหาด้านสังคม</u></p> <p>๓.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสไม่มีอาชีพและรายได้ไม่เพียงพอ</p> <p>๓.๒ ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๓.๓ เด็ก เยาวชน ประชาชนไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง</p> <p>๓.๔ การส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม</p> <p>๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>หมู่ที่ ๑-๑๔</p>	<p>๓.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๓.๒ ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓.๓ เด็ก เยาวชน ประชาชน</p> <p>๓.๔ เด็ก เยาวชน ประชาชน</p> <p>๓.๕ เด็ก เยาวชน ประชาชน</p>	<p>- ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น</p> <p>- หมู่บ้าน/ชุมชนมีความปลอดภัย ไม่มีโจรผู้ร้ายและผู้ติดยาเสพติด</p> <p>- เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาในทุกเรื่องที่ต้องการศึกษา</p> <p>- ประเพณีและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>
<p>๔. <u>ปัญหาด้านสาธารณสุข</u></p> <p>๔.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>๔.๒ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ</p> <p>๔.๓ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>หมู่ที่ ๑-๑๔</p>	<p>๔.๑ ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลสุขเดือนห้า</p> <p>๔.๓ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข/แมว</p>	<p>- ประชาชนสามารถควบคุม และป้องกัน ปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาด และมีความรู้ในการป้องกันโรคอื่นๆ</p> <p>- ประชาชนได้รับการอย่างทั่วถึงและและเพียงพอ</p> <p>-สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมอัตราการเกิดของสุนัข/แมวเร็วร้อนได้</p>
<p>๕. <u>ด้านการเมือง การบริหาร</u></p> <p>๕.๑ ขาดความเข้าใจในเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตย</p> <p>๕.๒ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๓ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๕.๔ คิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>หมู่ที่ ๑-๑๔</p>	<p>- ประชาชนในพื้นที่</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมปฏิบัติในการ ประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง</p>

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
<p>๖. <u>ด้านเศรษฐกิจ</u></p> <p>๖.๑ ภัยจากธรรมชาติ</p> <p>๖.๒ เกษตรกรไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพ</p> <p>๖.๓ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ปุ๋ยแพง</p>	<p>หมู่ที่ ๑-๑๔</p>	<p>เกษตรกรในพื้นที่</p> <p>เกษตรกรในพื้นที่</p> <p>เกษตรกรในพื้นที่</p>	<p>- เกษตรกรมีความรู้และมีการรวมกลุ่ม เพื่อมีอำนาจต่อรองผลผลิตทางการเกษตรและสามารถลดต้นทุนในการผลิต</p>
<p>๗. <u>ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๗.๑ สภาวะโลกร้อนเกิดจากปัญหาประชาชนตัดไม้ เผาเศษวัสดุพืช</p> <p>๗.๒ ปัญหาขยะจากประชาชนยังทิ้งขยะไม่เป็นที่</p> <p>๗.๓ น้ำท่วมขังในบริเวณที่พักอาศัยและบริเวณหมู่บ้าน</p> <p>๗.๔ ภัยธรรมชาติ</p>	<p>หมู่ที่ ๑-๑๔</p>	<p>- ประชาชนในพื้นที่</p> <p>- ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว</p> <p>- ให้มีการจัดเก็บขยะให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชนและประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะลงถังทุกชุมชน</p>	<p>- ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>- ชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เป็นที่เพาะพันธุ์และแพร่ระบาดของโรคต่างๆ</p>

### ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า นั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weak)
<p>๑.มีระบบสาธารณสุขโรคภัยอันวายความสะดวกที่จำเป็น ทั้งระบบโครงข่ายคมนาคม (ถนน โทรศัพท์) ไฟฟ้า และน้ำประปา รวมถึงเส้นทางลำเรียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาดครอบคลุมทั้งตำบล</p> <p>มีหน่วยงานดูแลและบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขทั่วถึงทั้งตำบล</p> <p>๒.มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งตำบล</p>	<p>๑.พื้นที่ของตำบลอยู่นอกเขตชลประทาน ต้องทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก</p> <p>๒.ถนนที่ใช้ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรยังเป็นถนนดินและลูกรัง</p> <p>๓.ในบางพื้นที่ชุมชนยังขาดความร่วมมือในการช่วยกันจัดการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสาธารณะสมบัติ</p> <p>๔.ประสบภัยธรรมชาติภัย เช่น ภัยแล้ง,อุทกภัย</p>
โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>๑.รัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกทำให้รัฐบาลต้องดูแลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งผลิตข้าวเพื่อการส่งออก</p> <p>๒.มีหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมทั้งระบบ</p>	<p>๑.เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ จำเป็นต้องใช้เวลาและขึ้นกับฐานะทางการเงินของประเทศ</p> <p>๒.การบริหารประเทศ ภาคการเมืองขาดเสถียรภาพ ทำให้การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบ</p>

### ด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weak)
<p>๑.ตามข้อมูลเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในตำบลสุขเดือนห้ามีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๘๕,๐๐๐ บาทต่อปีต่อคน ร้อยละ ๙๙.๙๘ ของประชากรทั้งหมด</p> <p>๒.เกษตรกรมีความชำนาญในการทำนาปีและนาปรัง นอกจากนี้ยังมีการปลูกอ้อยโรงงานและมันสำปะหลัง</p> <p>๓.เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสนใจรับเทคโนโลยีใหม่ และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร</p>	<p>๑.ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น</p> <p>๒.เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว</p> <p>๓.เกษตรกรขาดความรู้ในการด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกิดหนี้สินนอกระบบและในระบบ</p> <p>๔.ต้นทุนการผลิตสูง</p> <p>๕.ราคาผลผลิตตกต่ำ</p> <p>๖.คุณภาพผลผลิตยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเมล็ดพันธุ์</p>

<p>๔.มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่ดี และมีแหล่งรับซื้อผลผลิต นอกจากนี้ยังมีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตถึงที่อีกด้วย</p> <p>๕.เกษตรกรนิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เช่น สัตว์ปีกและโคเนื้อ</p> <p>๖.มีอำนาจต่อรองในการจำหน่ายผลผลิต เนื่องจากมีกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เข้มแข็ง</p>	<p>มีการสืบทอดต่อเนื่องทำให้คุณภาพลดลงประกอบกับเกษตรกรยังยึดติดกับค่านิยมเดิมซึ่งใช้สารเคมีปริมาณมากทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นและสารเคมีอาจตกค้างในผลผลิต</p>
<p><b>โอกาส (Opportunity)</b></p>	<p><b>อุปสรรค (Threat)</b></p>
<p>๑.เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการทำการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจที่จะเกษตรอินทรีย์</p> <p>๒.นโยบายรัฐบาลเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓.นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย</p> <p>๔.แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>๑.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงไม่มีแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ</p> <p>๒.ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าจ้างแรงงานและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๓.ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าวขึ้นอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค การแก้ไขปัญหาหาคาผลผลิตตกต่ำจึงทำได้ลำบาก</p> <p>๔.ภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของศัตรูพืชทำให้ปริมาณผลผลิตที่ได้รับลดลง</p> <p>๕.ภัยแล้งที่เกิดทุกปี</p>

**ด้านคุณภาพชีวิต**

<p><b>จุดแข็ง (Strength)</b></p>	<p><b>จุดอ่อน (Weak)</b></p>
<p>๑.ผู้นำชุมชนมีการบูรณาการร่วมกันพัฒนาตำบล เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้น</p> <p>๒. มีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในตำบลให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยมีการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพก่อนข้างครอบครัวและทั่วถึง</p> <p>๔. มีการส่งเสริมด้านกีฬาระหว่างหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงและเพื่อต้านยาเสพติด</p>	<p>๑. ประชากรรวมทั้งเกษตรกรยากจน รายได้น้อยกว่ารายจ่าย เพราะขาดวินัยในการใช้จ่าย ค่าครองชีพสูงทำให้มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ ทำให้มีความคิดในการแข่งขันเพื่อประกอบอาชีพน้อย ขาดความคิดริเริ่มไม่กล้าลงทุนและไม่มี การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์</p> <p>๓. ประชากรบางส่วนประสบภัยน้ำท่วมทุกปีทำให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนเสียหาย และบางส่วนประสบภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตตกต่ำ</p>

<p>๕. มีการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น โดยจัดงานประเพณีต่างๆ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น</p> <p>๖. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท รายงานว่า พ.ศ. ๒๕๕๐ มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท ๒ และ ๒ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งสามารถรองรับกำลังแรงงานภายในตำบลได้จำนวนหนึ่ง</p>	<p>๔. ประชากรและเกษตรกรมีปัญหาหนี้สิน ไม่มีอาชีพเสริมและว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว</p> <p>๕. มีปัญหายาเสพติดในระดับในบางพื้นที่</p>
<p><b>โอกาส (Opportunity)</b></p>	<p><b>อุปสรรค (Threat)</b></p>
<p>๑. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินการแก้ไข ปัญหาความยากจนภาคประชาชน</p> <p>๒. มีโครงการด้านสังคมสงเคราะห์ขยายฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้โอกาส รวมทั้งผู้ประสบภัยอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานภาครัฐส่วนต่างๆ</p>	<p>๑. การแปรเปลี่ยนความเจริญจากภาคเกษตรกรรม ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเน้นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม ทำให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงและมีปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p> <p>๒. จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ไม่เพียงพอต่อจำนวนโครงการที่ประชาชนเสนอขอรับการช่วยเหลือในแต่ละปี</p> <p>๓. ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการตามแผนพัฒนา</p> <p>๔. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยังไม่เต็มรูปแบบ</p>

**ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

<p><b>จุดแข็ง (Strength)</b></p>	<p><b>จุดอ่อน (Weak)</b></p>
<p>๑. สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและพื้นที่ภูเขา เหมาะแก่การปลูกพืชไร่และไม้ผล</p>	<p>๑. เกษตรกรบางส่วนมีการใช้ทรัพยากรดินและน้ำ โดยขาดความตระหนักต่อการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เช่น ปลูกพืชอย่างต่อเนื่องโดยมิได้มีการฟื้นฟูปรับปรุงดิน</p> <p>๒. ทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีความสามารถในการอุ้มน้ำและความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ทำให้พืชมักประสบปัญหาขาดน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน</p>

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>๑. เนื่องจากวิกฤตภาวะโลกร้อน ทำให้รัฐบาลและนานาชาติมีนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ เช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การรณรงค์ไม่เผาวัสดุเหลือทางการเกษตร เป็นต้น</p> <p>๒. นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งพัฒนาถึงโครงสร้างพื้นฐานการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เป็นโอกาสให้ทรัพยากรได้ถูกใช้และดูแลอย่างถูกต้อง</p> <p>๓. รัฐบาลมีนโยบายในการดูแลจัดการพื้นที่เกษตรที่ร้าง โดยมีมาตรการกระตุ้นส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด</p> <p>๔. มีหน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบด้านทรัพยากรธรรมชาติและมีหน่วยงานเอกชน องค์กรต่างๆ ร่วมมือกันดูแลปกป้อง รณรงค์ให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและอย่างยั่งยืน</p>	<p>๑. สภาพภูมิอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนและมักเกิดปัญหาภัยแล้งสลับกับอุทกภัย สร้างความเสียหายเป็นประจำ</p> <p>๒. นโยบายที่ดินที่กำหนดให้ที่ดินซึ่งเป็นทรัพยากรดิน เป็นสินทรัพย์ที่มีค่า มีราคาและมีเจ้าของ เป็นอุปสรรคทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ ทำได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น</p>

#### ด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weak)
<p>๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระค่อนข้างมากในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้การกำกับดูแลจากส่วนกลาง</p> <p>๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายด้าน เช่น ด้านการบริหาร ด้านการเงิน และการคลัง ด้านการโยธา เป็นต้น</p> <p>๓. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงานเหมาะสม</p> <p>๔. มีระบบการวางแผนเพื่อการพัฒนา</p> <p>๕. มีระบบการบริหารงานคลัง และมีอิสระในการบริหารการเงินและบัญชีค่อนข้างสูง</p>	<p>๑. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างเพียงพอ (เกินศักยภาพ)</p> <p>๒. บุคลากรของ อบต. สุขเดือนห้าบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริการสมัยใหม่ที่มีเทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง</p> <p>๓. อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลไม่เพียงพอต่อภารกิจที่มีมากและหลากหลาย</p> <p>๔. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>๕. บุคลากรยังขาดความชัดเจนและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง</p>

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>๑. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น</p> <p>๒. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน</p> <p>๓. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. กำหนดให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ</p>	<p>๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของประเทศส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการของท้องถิ่น</p> <p>๒. การถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ มีความล่าช้าทั้งการถ่ายโอนแผนคน แผนงาน แผนงบประมาณ ฯลฯ</p>